

ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG NHÉ (ĐIỆN BIÊN) LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI

PỒ DIỆP SÀNG*

Huyện Mường Nhé được thành lập theo Nghị định 08/2002/NĐ-CP, ngày 14-1-2002 của Chính phủ, trên cơ sở điều chỉnh địa giới 2 huyện Mường Tè và Mường Lay của tỉnh Lai Châu cũ. Mường Nhé là huyện miền núi cực Tây của Tổ quốc, nằm trên ngã 3 biên giới giữa Việt Nam và 2 nước láng giềng Trung Quốc và Lào. Huyện có diện tích tự nhiên 2.507,90 km², dân số 34.829 người, với 16 xã.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành năng động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đảng bộ và nhân dân Mường Nhé đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế- xã hội và đã thu được những thành tựu quan trọng, kinh tế của huyện có bước phát triển khá, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao.

6 tháng đầu năm 2009, mặc dù thời tiết không thuận lợi; giá cả thị trường biến động do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng với quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện, sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện vẫn đạt những kết quả khả quan: sản lượng lương thực vụ chiêm xuân đạt 330,1 tấn, tăng 130 tấn so với cùng kỳ năm 2008. Diện tích và sản lượng các loại cây công nghiệp ngắn ngày như bông, đậu tương, vừng, lạc đều tăng so với cùng

kỳ. Kinh tế trang trại trên địa bàn phát triển khá ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Chăn nuôi tiếp tục được quan tâm phát triển, tổng đàn gia súc có 45.871 con, tăng 1.788 con so với cùng kỳ. Công tác kiểm tra, ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản, động vật rừng trái phép được chú ý; tổ chức tuyên truyền, học tập cho nhân dân về công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; củng cố và kiện toàn 60 tổ đội phòng chống chữa cháy rừng.

Lĩnh vực công nghiệp -TTCN- xây dựng, giao thông, thương mại, dịch vụ có bước phát triển. Toàn huyện có 10 doanh nghiệp tư nhân và 191 hộ kinh doanh thương mại. Hệ thống bán lẻ trên địa bàn các xã cung cấp đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Các ngành nghề thủ công như đan lát mây tre, rèn đúc phục vụ sản xuất và tiêu dùng được duy trì và phát triển. Các chương trình, dự án do Chính phủ và tỉnh đầu tư trên địa bàn được huyện tập trung triển khai thực hiện, nhờ đó kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, nâng cấp, nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả như trạm xá, trường học, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, đường giao thông,... góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Hoạt động văn hóa, thông tin phát triển. Đài truyền thanh- truyền hình của huyện đã thực hiện tốt việc tiếp sóng Truyền hình Trung ương, Truyền hình tỉnh phục vụ nhân dân. Toàn huyện

* Bí thư Huyện ủy

có 1.450 thuê bao điện thoại cố định; các điểm bưu điện văn hóa xã hoạt động có hiệu quả. Công tác giáo dục- đào tạo, y tế có bước phát triển, chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng cao. Toàn huyện có 45 trường, với 338 phòng học kiên cố, 120 phòng học bán kiên cố, 352 phòng học tạm. Công tác xã hội hóa giáo dục bước đầu được coi trọng, phong trào khuyến học, khuyến tài được phát huy. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được quan tâm. Huyện có 1 bệnh viện, với 250 phòng làm việc và khám chữa bệnh kiên cố, 2 phòng khám đa khoa khu vực và 11 trạm y tế xã, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Công cuộc xóa đói, giảm nghèo; chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm. Là huyện biên giới giáp với Trung Quốc và Lào, nên Đảng bộ huyện luôn tập trung lãnh đạo giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống với các huyện biên giới của 2 nước bạn, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên qua lại mua bán trao đổi hàng hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Đảng bộ đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Cuộc vận động *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh* được triển khai ngày càng có hiệu quả trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Toàn huyện đã đẩy lên phong trào thi đua sôi nổi lao động, học tập, làm việc theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh; bước đầu đã chuyển thành hành động tự giác đề "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về công tác tổ chức cán bộ, Đảng bộ tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; kiện toàn,

sắp xếp tổ chức đảng theo chủ trương của HNTU 4 Khóa X và Điều lệ Đảng. Công tác tổ chức cán bộ ngày càng được đổi mới, thực hiện nghiêm túc quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2009, Đảng bộ mở được 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 187 học viên; 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới; kết nạp được 116 đảng viên mới, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.031 đồng chí. Toàn huyện có 87/149 bản có đảng viên, chiếm 58,3%.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đảng bộ đã thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện NQTU 3 Khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; triển khai thực hiện nghiêm túc NQTU 5 Khóa X về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án, mục tiêu kinh tế- xã hội và công tác xây dựng Đảng do đại hội các cấp đề ra. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND, UBND, củng cố xây dựng chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Năm 2009 và những năm tới, Đảng bộ, chính quyền huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, tăng cường phát triển Đảng tại các bản chưa có đảng viên, chi bộ Đảng; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, kiện toàn đội ngũ cán bộ; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; tập trung mọi nguồn lực cho công tác giáo dục, y tế và xóa đói giảm nghèo.